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Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB) 
Cofnodion o gyfarfod cyhoeddus y Bwrdd Iechyd   

ar 20fed Ionawr 2022 ar Zoom 
 

Yn bresennol: 
 
Lucy Reid Is-Gadeirydd 
Louise Brereton Ysgrifennydd y Bwrdd 
Nicholas Callow Aelod Annibynnol ~ Prifysgol 
Cheryl Carlisle  Aelod Annibynnol 
John Cunliffe Aelod Annibynnol 
John Gallanders Aelod Annibynnol 
Sue Green Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol 
Gill Harris Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth / Dirprwy Brif 

Swyddog Gweithredol 
Sue Hill 
Jackie Hughes 

Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol 
Aelod Annibynnol 

Medwyn Hughes  Aelod Annibynnol 
Nick Lyons  
Lyn Meadows 

Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol 
Aelod Annibynnol 

Richard Micklewright Aelod Annibynnol  
Teresa Owen Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd 
Chris Stockport Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol 
Helen Stephens-Jones Cyfarwyddwr Partneriaethau/Cyfathrebiadau Ac Ymgysylltu 
Linda Tomos Aelod Annibynnol 
Jo Whitehead Prif Weithredwr  

 
Yn bresennol: 
 

Gareth Evans Cyfarwyddwr Clinigol Gwasanaethau Therapi, Therapïau a 
Gwyddor Iechyd 

Simon Evans-Evans Cyfarwyddwr Llywodraethu Dros Dro (rhan o gyfarfod) 

Matt Joyes Cyfarwyddwr Cyswllt Dros Dro Sicrhau Ansawdd (rhan o'r 
cyfarfod)  

Fiona Lewis Swyddog Busnes Corfforaethol (ar gyfer cymorth ffrydio byw) 

Ann Lloyd  Cyfieithydd 

Philippa Peake-Jones Pennaeth Materion Corfforaethol (ar gyfer y cofnodion) 

Llinos Roberts Rheolwr Busnes Gweithredol – Swyddfa'r Cadeirydd 
(cynorthwyo gyda ffrydio byw)  
 

 

Eitem Agenda Cam Gweithredu 
 

22/01 Croeso ac Ymddiheuriadau 
 
22.01.1Croesawodd yr Is-Gadeirydd bawb i'r cyfarfod a oedd eto'n cael ei ffrydio'n 
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fyw er mwyn galluogi aelodau'r cyhoedd i arsylwi'r cyfarfod mewn amser real.  
Atgoffwyd yr aelodau bod croeso iddynt gyfrannu mewn iaith o'u dewis. 
 
22.01.2 Dywedodd yr Is-Gadeirydd y byddai Cyfarfod yr Ymddiriedolwyr 
Cyhoeddus yn cael ei gynnal am 15:00 ar ôl sesiwn y Bwrdd Preifat.   
 
22.01.3 Nodwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar gyfer Mark Polin, Cadeirydd, 
Adrian Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Therapïau a Gwyddorau Iechyd.  
Nododd yr Is-Gadeirydd mai dim ond rhwng 9:30-10:45 y byddai Clare Budden ar 
gael ac y byddai Morwena Edwards ychydig yn hwyr yn cyrraedd. 
 

22/02 Stori'r Claf 
[Ymunodd Matt Joyes, Cyfarwyddwr Cyswllt Dros Dro Sicrhau Ansawdd â'r 
cyfarfod] 
 
22/02.1 Rhannodd y Cyfarwyddwr Cyswllt Sicrhau Ansawdd Dros Dro fideo o stori 
am glaf oedrannus a gafodd driniaeth dialysis arennau a fynta’i yn byw ymhell.   
 
22/02.2 Eglurodd y Cyfarwyddwr Cyswllt Dros Dro Sicrhau Ansawdd sut roedd y 
gwasanaeth yn rhedeg ar hyn o bryd a sut, yn dilyn stori'r claf, y byddai nawr yn 
rhedeg ar wasanaeth chwe diwrnod.  Dywedodd aelodau'r Bwrdd ei fod yn ffordd 
wych o ddechrau'r cyfarfod.  
 
22/02.3 Penderfynwyd bod y Bwrdd yn derbyn ac yn myfyrio ar stori'r claf. 
 
[Gadawodd Matt Joyes y cyfarfod] 
 

 

22/03 Datganiadau o Ddiddordeb 
 
22/03 1 Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb 
 

 

22/04 Cofnodion Drafft 
 
22/04.1 Cymeradwywyd y cofnodion fel cofnod cywir o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 
18 Tachwedd 2021. 
 

 

22/05 Log gweithredu  
 
22/05.1 Darparwyd diweddariadau i'r log gweithredu cryno.  Mynegodd yr Is-
Gadeirydd bryderon ynghylch cam gweithredu 21.123.2 QPR gan fod y cam 
gweithredu yn nodi bod gwybodaeth wedi'i dosbarthu nad oedd wedi'i dosbarthu. 
Mynegodd bryder hefyd ynghylch y ffaith bod y cam gweithredu yn dal yn 
anghyflawn er gwaethaf amrywiol ymrwymiadau i fynd i'r afael ag ef dros nifer o 
gyfarfodydd olynol. Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid y byddai'n rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Is-Gadeirydd a Chadeirydd y PFIG y tu allan i'r cyfarfod 
ac yn symud y mater ymlaen yn bersonol.  Ymddiheurodd y Prif Weithredwr am 
unrhyw rwystredigaethau ar ran y Tîm Gweithredol a thynnodd sylw at y ffaith bod y 
Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid wedi cytuno i fynd i'r afael â'r mater hirsefydlog ac 
y byddai'n cywiro'r cofnod.  Nodwyd y bydd angen cynnwys gwiriadau ansawdd 
pellach wrth gynhyrchu cofnodion gweithredu i sicrhau nad oedd hyn yn cael ei 
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ailadrodd. Cefnogodd Aelod Annibynnol yr Is-Gadeirydd gan nodi nad oedd yr 
wybodaeth a ddosbarthwyd wedi dod i law ond bod angen mesurau ansawdd 
pellach o ran adrodd ar ofal cychwynnol.  Nodwyd y dylid cadw'r cam gweithredu ar 
agor tan fis Mawrth a bod cofnodion gweithredu yn y dyfodol yn cynnwys dyddiad 
ac amser dosbarthu i orfodi sicrwydd.   

 

 
LB 

22/07 Adroddiad y Cadeirydd 
 
22/07.1 Dywedodd yr Is-Gadeirydd fod y Camau Gweithredu a ganlyn wedi'u 
cymryd gan y Cadeirydd ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd Iechyd: 
 

 Camau Gweithredu Cadeirydd y Bwrdd i dderbyn cymeradwyaeth i brynu 

cyflymydd llinol newydd, ac offer ategol, yn amodol ar gymeradwyaeth a 

Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid. 

 

 Camau deuol y Pwyllgor PFIG a Chadeirydd y Bwrdd Iechyd i gymeradwyo 

amnewid offer delweddu er mwyn i'r Bwrdd Iechyd allu bwrw ymlaen ar 

unwaith ag anfon yr archeb am sganiwr MR gyda Siemens Healthcare Ltd. a 

galluogi danfon a gwariant cyn 31.03.22. 

 
22/07.2 Dywedodd yr Is-Gadeirydd fod y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr yn parhau i 
gyfarfod ag Aelodau Seneddol/ASau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am Covid a 
materion eraill o ddiddordeb gwleidyddol, gan nodi bod amserlen ar gyfer 
cyfarfodydd yn ddiweddarach yn y dydd gyda'r Dirprwy Weinidog er mwyn trafod 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Ymyrraeth wedi'i Dargedu.  Hwn fydd y cyntaf 
mewn cyfres o gyfarfodydd sy’n cael eu trefnu gyda’r Dirprwy Weinidog bob 
chwarter i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwelliannau a’r heriau a wynebir gan y 
gwasanaethau Iechyd Meddwl. 
 

 

22/08 Adroddiad y Prif Swyddog Gweithredol  
 
22/08.1 Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a hysbysodd aelodau'r Bwrdd ei 
bod hi a'r Cadeirydd yn parhau i flaenoriaethu amser i ymweld â chydweithwyr ar 
draws y Bwrdd Iechyd a'r rhai y maent yn gweithio mewn partneriaeth â nhw. 
 
22/08.2 Gwnaeth Aelod Annibynnol sylwadau ar lwyddiant trawsblannu Rhoi 
Organau ar adeg mor anodd.  Diweddarodd y Prif Weithredwr ar y sgyrsiau sydd 
eu hangen gyda theuluoedd pan ddaw trawsblaniad yn bosibilrwydd a’r canrannau 
dymunol sy’n trosi’n rhoddion gwirioneddol ar gyfer derbynwyr, gan nodi pa mor 
ddiolchgar yw’r Bwrdd Iechyd am y gwaith sy’n cael ei wneud ar y mater hwn.  
Mae’n dyst i’r sgil sydd ei angen ar y clinigwyr sy'n gallu cael y sgyrsiau anoddaf ar 
adegau anodd iawn ac yna'n gallu cefnogi teuluoedd a chleifion trwy'r broses o 
adalw a thrawsblannu organau. 
 
22/08.3 Cododd Aelod Annibynnol ymholiad ynghylch yr angen am 100 yn fwy o 
welyau ymchwydd.  Nodwyd y bydd ymateb yn cael ei roi i'r cwestiwn hwn fel rhan 
o'r diweddariad Covid.   
 
22/08.4 Holodd Aelod Annibynnol ynghylch yr amserlenni ar gyfer datblygu'r 
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Canolfannau Triniaeth Rhanbarthol.  Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gweithredol 
Nyrsio a Bydwreigiaeth fod datganiadau o ddiddordeb wedi'u derbyn a bod 
diwrnodau agored wedi'u cynnal.  Nodwyd bod hyn bellach yn symud ymlaen gyda 
chefnogaeth cydweithwyr cyfreithiol gyda'r dyfarniad tendr dangosol i'w gyflwyno 
ddiwedd mis Mawrth/dechrau Ebrill, yn amodol ar ofynion cyfreithiol gyda chaffael.   
 
22/08.5 Penderfynwyd bod y Bwrdd Iechyd yn nodi adroddiad y Prif Weithredwr. 
 

22/09 Fframwaith Gwella Ymyrraeth wedi'i Dargedu  
 
22/09.1 Tynnodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth sylw at y 
cyfarfod Gweinidogol sydd ar ddod yn ymwneud ag Ymyrraeth wedi'i Dargedu (TI) 
ac Iechyd Meddwl.  Nodwyd bod paratoadau eisoes yn mynd rhagddynt ar gyfer 
cyfarfod nesaf y TI a bod yr Uwch Swyddog Cyfrifol ar gyfer y maes Ymgysylltu 
bellach wedi trosglwyddo i'r Cyfarwyddwr Partneriaethau, Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu, er mwyn sicrhau llinell lywodraethu glir.  
 
22/09.2 Penderfynwyd Nododd y Bwrdd y cynnydd o ran cyflawni Gwelliant a 
Dargedir. 
 

 

22/11 Cynnal Llywodraethu Da Yn ystod Covid 19 
 
22/11.1 Cyflwynodd Ysgrifennydd y Bwrdd y papur gan amlygu mai hwn oedd y 
diweddaraf mewn cyfres o adroddiadau a gynhyrchwyd drwy gydol y pandemig i 
sicrhau bod y Bwrdd yn parhau i fod yn ymwybodol o faterion llywodraethu.  
 
22/11.2 Mynegodd Aelod Annibynnol bryderon bod defnyddio'r agenda gydsynio yn 
lleihau'r elfennau craffu a chafwyd trafodaeth ynghylch profiad agenda'r Pwyllgor 
ADPh a gynhaliwyd ar 11 Ionawr a oedd yn gynllun peilot hybrid yn defnyddio 
cymysgedd o eitemau llawn a chaniatâd.  Byddai hyn yn cael ei adolygu drwy waith 
gwella'r Pwyllgor. 
 
22/11.3 Penderfynwyd:  

 

 Cymeradwyodd y Bwrdd Iechyd benderfyniad y Cabinet i ddefnyddio’r 

strwythurau Gorchymyn Cydnerthedd Aur ac Arian a’r Cynllun Argyfwng 

Cadw a Dirprwyo ategol.  

 

 Nododd a chefnogodd y Bwrdd Iechyd y diweddariad a oedd yn amlinellu’r 

trefniadau llywodraethu sydd bellach ar waith a’r newidiadau hynny a 

gynigiwyd ar gyfer y cyfnod uniongyrchol.  

 

 

22/12 Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd 
 
[Ymunodd Simon Evans-Evans â'r cyfarfod] 
 
22/12.1 Cyflwynodd Ysgrifennydd y Bwrdd yr eitem gan nodi bod yr adroddiad yn 
darparu adolygiad chwe-misol i'r Bwrdd Iechyd yn dilyn adolygiad yn ystod y 
Pwyllgor Archwilio.  Amlygodd Ysgrifennydd y Bwrdd y cynnig i adnewyddu ac 
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ailosod y FfSB yn ogystal â datblygu'r CTCI. Byddai amser yn cael ei dreulio yng 
ngweithdy'r Bwrdd ym mis Ebrill 2022 i adolygu a chytuno ar y FfGB diwygiedig. 
 
22/12.2 Amlygodd Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd fod gair wedi'i 
hepgor yn yr atodiad ac y dylai'r geiriad ddweud “Pennaeth Seicoleg Dros Dro” yn 
hytrach na “Phennaeth Seicoleg”. Cytunwyd y byddai'r geiriad yn cael ei ddiwygio.  
 
22/12.3 Roedd Cadeirydd y Pwyllgor PFIG yn cefnogi'r dull o ailosod y FfSB fodd 
bynnag mynegodd rybudd bod gwahaniaeth clir rhwng y FfSB a'r Gofrestr Risg 
Gorfforaethol ac nad oedd dim yn cael ei golli wrth i'r newidiadau ddigwydd.   
 
22/12.4 Cefnogodd yr Is-Gadeirydd Gadeirydd y Pwyllgor PFIG yn ei sylwadau a 
thynnodd sylw at y ffaith bod y Pwyllgor QSE wedi derbyn rhai gwelliannau mewn 
adroddiadau yn ddiweddar o ran dysgu a chysondeb ond bod gwaith i'w wneud i 
sicrhau bod lefel cywir o gyhoeddusrwydd yn cael ei roi i'r adroddiadau. 
 
22/12.5 Penderfynodd y Bwrdd:  

 Nodi a derbyn y diweddariad sicrwydd ar risgiau cyfredol BAF. 
 

 Nodi a chytuno ar y dull gweithredu arfaethedig ar gyfer adnewyddu 
Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd ac adolygiad archwaeth risg. 
 

 Nodi a chytuno ar y rheolaeth arfaethedig ar risgiau BAF yn ystod chwarter 4 

cyfnod 2021/22. 

 

22/13 Cofrestr Risg Gorfforaethol  
 
22/13.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol yr eitem gan nodi bod 
gwaith yn parhau i wreiddio'r strategaeth rheoli risg.  
 
22/13.2 Amlygodd y Cyfarwyddwr Llywodraethu Dros Dro'r pedwar risg newydd a 

gyflwynwyd i'r Pwyllgor QSE. Y rhain oedd CRR21-14 - mae risg y gallai lefel uwch 

o weithgarwch DoLS arwain at gadw cleifion yn anghyfreithlon, CRR21-15 - mae 

risg y gallai cleifion a defnyddwyr gwasanaeth gael eu niweidio oherwydd diffyg 

cydymffurfio â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, 

CRR21-16 - Methu â chydymffurfio â hyfforddiant codi a chario yn arwain at gamau 

gorfodi ac anafiadau posibl i staff a chleifion, CRR21-17 - Y risg bosibl o oedi wrth 

asesu, trin a rhyddhau pobl ifanc yn brydlon sy'n defnyddio CAMHS y tu allan i 

oriau arferol. 

 
22/13.3 Holodd Aelod Annibynnol ynghylch yr amserlen a drefnwyd o amgylch 
CRR20-07, o ystyried y byddai hyn yn cysylltu â'r sgyrsiau BAF.  Cytunodd y 
Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol i adolygu hyn y tu allan i'r cyfarfod.  
 
22/13.4 Gofynnodd Aelod annibynnol am arweiniad ar nifer yr haenau ar y gofrestr 
risg, y fframwaith adrodd a llywodraethu, a holodd a oedd risg benodol yn 
ymwneud â mynediad y cyhoedd at feysydd clinigol.  Ymatebodd y Cyfarwyddwr 
Llywodraethu Dros Dro gan ddweud bod tair haen o risg ac eglurodd y fframwaith 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NL 
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llywodraethu. Eglurodd Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu 
Sefydliadol fod risgiau mewn perthynas â diogelwch yn gysylltiedig ag asedau, pobl 
a seiberddiogelwch a dywedodd y byddai'n hapus i rannu'r manylion y tu allan i'r 
cyfarfod.  
 
22/13.5 Holodd Aelod Annibynnol ynghylch sgôr CRR21-16, y risg ynghylch codi a 
chario a diffyg cydymffurfio.  Eglurodd Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a 
Datblygu Sefydliadol, er bod elfen o ddiffyg cydymffurfio, roedd goddefgarwch ac o 
ystyried cyfyngiadau Covid, mae hyfforddiant wyneb yn wyneb, lle bo angen, wedi’i 
gyfyngu’n ddifrifol i wneud yn siŵr ei fod yn ddiogel rhag Covid. .  Nodwyd bod y 
sgôr yn cyd-fynd â'r effaith ac er na fyddai'r effaith yn cael ei hystyried yn 
drychinebus, mae wedi arwain at gyhoeddi hysbysiad gwella gan yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch.  Amlygodd yr Is-Gadeirydd fod yr anghydffurfiaeth 
yn ymwneud â hyfforddiant ac nid codi a chario ei hun a holodd a oedd y sgôr yn 
gyson.  
 
22/13.6 Holodd Aelod Annibynnol a ellid cynnwys rhestr termau i sicrhau bod pob 
talfyriad yn ddealladwy i'r cyhoedd.  
 
22/13.6 Trafododd aelodau'r Bwrdd sgorio risg a sicrhau cysondeb gan nodi bod 
angen rhagor o waith a'i fod yn cael ei roi ar waith.  Tynnodd y Cyfarwyddwr 
Llywodraethu Dros Dro sylw at ddarn cenedlaethol o waith sy'n cael ei wneud ar 
safoni ledled Cymru y bydd angen i'r Bwrdd Iechyd alinio ag ef.  
 
22/13.5 Penderfynodd y Bwrdd:  

 Adolygu a nodi'r cynnydd ar reoli'r Gofrestr Risg Weithredol Haen 1 
Gorfforaethol.   

 

SG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEE 

22/14 EITEM I GYTUNO ARNI - Deddf Iechyd Meddwl 
 
22/14.1 Penderfynwyd bod y Bwrdd yn nodi'r adroddiad ac yn cadarnhau'r 
gymeradwyaeth yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru Deddf Iechyd Meddwl 
1983 Cymeradwyo Clinigwyr Cymeradwy (Cymru) Gorffennaf 2018 ar gyfer 
Clinigwyr Cymeradwy a'r Ddogfen Proses a Meini Prawf Adran 12 ar gyfer S12 
Cymeradwyaeth Meddygon Cymeradwy. 
 

 

22/15 EITEM I GYTUNO ARNI - Dogfennau a Arwyddwyd Dan Sêl 
 
22/15.1 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd nodi'r rhestr o ddogfennau a arwyddwyd 
dan sêl. 
 

 

22/16 Cynllun Gaeaf/Cydnerthedd 
 
22/16.1 Ymddiheurodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth am y 
gwallau teipio yn yr adroddiad.  Nodwyd bod y pandemig wedi dangos i ni fod 
angen cynlluniau ymchwydd drwy gydol y flwyddyn nid yn unig yn y Gaeaf, ac o’r 
herwydd, y cynllun a gyflwynwyd i’r Bwrdd oedd cynllun cydnerthedd a fyddai’n 
sicrhau parhad busnes drwy gydol y flwyddyn gan adlewyrchu’r gofyniad i 
ymchwydd a chynyddu unrhyw bryd.  Mae'r cynllun yn dwyn ynghyd gynlluniau 
tymhorol, gweithio mewn partneriaeth drwy'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a'r 
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cynllun gwella gofal heb ei drefnu. 
 
22/16.2 Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth fod nifer o 
risgiau'n gysylltiedig â'r cynllun gan gynnwys staffio. Nodwyd bod staff yn wych o 
ran eu hyblygrwydd a’u dull o reoli cleifion ar draws y sefydliad ac mae’r risg o ran 
staffio yn cael ei reoli mewn partneriaeth â thîm y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, 
y Tîm Meddygol, y Tîm Trawsnewid a Llywodraeth Cymru.  
 
22/16.3 Holodd Aelod Annibynnol ynghylch cyllid ar gyfer y cynllun. Nodwyd y 
cafwyd cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi'r Cynllun Gaeaf.  
Eglurodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid ei fod yn y rhagolwg hyd at ddiwedd y 
flwyddyn ac nad oedd yn bwysau o ran cost.  
 
22/16.4 Amlygodd Aelod Annibynnol yr angen i weithio gydag Awdurdodau Lleol, 
rhanddeiliaid a'r Trydydd Sector a holodd a oedd angen risg ar y cyd yn y maes 
hwn.  Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth fod y cynllun 
yn cynnwys mewnbwn gan bartneriaid, ond dyma gynllun cydnerthedd y Bwrdd 
Iechyd.    
 
22/16.5 Eglurodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth sut y byddai'r 
cynllun yn cael ei fesur o ran canlyniadau a thynnodd sylw at gynnydd, 
dangosyddion perfformiad, amseroedd rhyddhau ambiwlansys ac amseroedd 
brysbennu.  Nodwyd y dangosyddion hyn, yn ogystal ag eraill, yn y dangosfwrdd.   
 
22/16.6 Cododd Aelod Annibynnol y mater o roi cefnogaeth i ofalwyr di-dâl gan 
amlygu bod angen cefnogaeth ymarferol arnyn nhw.  Dywedodd y Cyfarwyddwr 
Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth y bydd gwaith gyda grwpiau gofalwyr yn cael 
ei wneud i sicrhau bod y cymorth cywir yn cael ei roi, gan nodi mai awdurdodau 
lleol oedd yn arwain y gwaith o roi cefnogaeth i ofalwyr di-dâl.  
 
22/16.7 Cododd Aelod Annibynnol fater yn ymwneud a gofal sylfaenol a nodwyd y 
bydd cefnogaeth clystyrau yn hollbwysig.  Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol 
Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol fod clystyrau wedi bod yn rhan o'r gwaith 
o ddatblygu'r cynllun a'u bod wedi ymrwymo i gefnogi'r gweithredu. 
 
22/16.8 Trafododd aelodau'r Bwrdd gyfathrebu, cyfryngau cymdeithasol a rhannu 
gwybodaeth. Cytunwyd i rannu'r wybodaeth sydd ar gyfryngau cymdeithasol gydag 
Aelodau Annibynnol y tu allan i'r cyfarfod.  
 
22/16.9 Cododd aelodau'r Bwrdd faterion yn ymwneud â'r gadwyn gyflenwi 
brechlyn ffliw gyda Chyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd yn nodi bod y 
rhan fwyaf o bobl bellach wedi cael eu brechlyn gan gynnwys 77% o bobl dros 65 
oed.  Nodwyd nad oedd unrhyw broblemau cyflenwad hysbys ar hyn o bryd a 
diolchwyd i bartneriaid gofal sylfaenol am eu cefnogaeth gyda'r rhaglen brechlyn 
ffliw.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HSJ 
 

22/17 Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) 
 
22/17.1 Rhoddodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Sylfaenol a 
Chymunedol y newyddion diweddaraf i'r Bwrdd am y broses o ddatblygu'r CTCI 
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gan nodi mai diwedd mis Mawrth oedd yr amserlen ar gyfer ei gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru. Byddai’r Bwrdd Iechyd yn derbyn drafft terfynol y CTCI yn y 
cyfarfod ar 10 Mawrth 2022.  Adolygodd gweithdy’r Pwyllgor Partneriaethau, Pobl 
ac Iechyd y Boblogaeth y cynllun drafft yn gynharach y mis hwn a nodwyd y byddai 
gweithdy pellach gydag aelodau’r Pwyllgor Perfformiad, Cyllid a Llywodraethu 
Gwybodaeth yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnos i ddod.  Nodwyd y craffwyd ar 
restr hir o ofynion o safbwynt cyllid a gweithlu a'u bod yn cael eu mireinio'n 
barhaus. Nodwyd bod rhestr wrth gefn ar gyfer blaenoriaethau wedi ei chreu sydd 
yn ddatblygiad newydd eleni. Nododd yr Is-Gadeirydd fod y Cadeirydd wedi cytuno 
ar yr amserlen ddiwygiedig ar gyfer adolygu a chymeradwyo’r IMTP ond ar y 
ddealltwriaeth y byddai’n mynd i’r afael â’r elfennau allweddol yr oedd wedi gofyn 
iddynt gael eu cynnwys.  Cadarnhaodd Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau 
Sylfaenol a Chymunedol fod yr amserlen yn heriol ond bod modd ei chyflawni.   
Nododd y Prif Weithredwr fod digwyddiad dysgu wedi'i drefnu ar gyfer mis 
Chwefror a fyddai'n gyfle i fyfyrio ar y broses o ddatblygu'r CTCI i lywio'r dull 
gweithredu yn y blynyddoedd dilynol.    
 
22/17.2 Penderfynodd y Bwrdd: 
 

 Derbyn yr adroddiad sy'n amlinellu'r cynnydd tuag at ddatblygu CTCI drafft 
2022/25 a'r amserlen ddiwygiedig ar gyfer ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru 
erbyn 31ain Mawrth 2022. 

 

22/18 Adroddiadau Sicrwydd Cadeirydd y Pwyllgorau a'r Grŵp Cynghori 
 
22/18.1 Cabinet Covid  
 

22/18.1 .1 Nodwyd adroddiad sicrwydd y Cadeirydd. 
  
22/18.2 Pwyllgor Archwilio 
 

22/18.2.1 Amlygodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio'r canfyddiadau yn 
ymwneud â'r materion llywodraethu hirsefydlog yn ymwneud ag Ysbyty Glan 
Clwyd, fel y nodwyd gan Archwiliad Mewnol diweddar. Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth fod y materion a godwyd 
yn cael sylw ar draws y sefydliad cyfan, fel rhan o'r gwaith parhaus ynghylch 
llywodraethu, ac y byddant yn cael eu hadolygu o fewn y strwythurau 
sefydliadol, gan nodi ei bod hi a'r Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol yn 
trafod yr adroddiadau hyn gyda thimau rheoli ysbytai. 
 
22/18.2.2 Nodwyd bod y pwyllgor yn ystod y cyfarfod wedi cymeradwyo 
cylch gorchwyl diwygiedig y Pwyllgor Tâl a Chylchoedd Gwasanaeth i'w 
gymeradwyo gan y Bwrdd.  

 
22/18.3 Pwyllgor Perfformiad, Cyllid a Llywodraethu Gwybodaeth  
 

22/18.3.1 Amlygodd Cadeirydd y Pwyllgor Perfformiad, Cyllid a 
Llywodraethu Gwybodaeth y risgiau a adolygwyd yn y Pwyllgor.  

  
22/18.4 Pwyllgor Cydymffurfiaeth Iechyd Meddwl a Gallu 
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22/18.4.1 Nodwyd adroddiad sicrwydd y Cadeirydd. 
 
22/18.4.2 Penderfynodd y Bwrdd Iechyd gymeradwyo'r Cylch Gorchwyl ar 
gyfer y Pwyllgor Cydymffurfiaeth Iechyd Meddwl a Gallu.   

  
22/18.5 Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth 
 

22/18.5.1 Nodwyd adroddiad sicrwydd y Cadeirydd. 
  
22/18.6 Partneriaethau Pwyllgor Pobl ac Iechyd y Boblogaeth 
 

22/18.6.1 Dywedodd Cadeirydd Partneriaethau Pwyllgor Pobl ac Iechyd y 
Boblogaeth Gymeradwy fod y Pwyllgor wedi adolygu'r Cylch Gorchwyl 
diwygiedig a fyddai'n cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio nesaf. 
 
22/18.6.1 Nododd Cadeirydd y Pwyllgor Partneriaethau Pobl ac Iechyd y 
Boblogaeth fod papur wedi cael derbyniad da ar wasanaethau cymorth Lles 
Staff. 

  
22/18.7 Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid 
 

22/18.7.1 Nodwyd adroddiad sicrwydd y Cadeirydd. 
  
22/18.8 Fforwm Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd 
 

22/18.8.1 Nodwyd adroddiad sicrwydd y Cadeirydd. 
  
22/18.9 Fforwm Partneriaeth Leol 
 

22/18.9.1 Nodwyd adroddiad sicrwydd y Cadeirydd. 
  
22/18.10 Fframwaith Gwella Ymyrraeth wedi'i Dargedu  
 

22/18.10.1 Nodwyd adroddiad sicrwydd y Cadeirydd. 
 

 

22/19 Adroddiad Ansawdd a Pherfformiad 
 
22/19.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid yr adroddiad a dywedodd 
fod y dangosfwrdd cryno a chrynodeb gweithredol wedi'u hychwanegu at yr 
adroddiad.  Nododd y mynychwyr yr effaith sylweddol y mae Covid-19 yn ei chael 
ar ofal wedi’i gynllunio.  Nodwyd gwall cod lliw ar dudalen 28 ynghylch yr ail a'r 
trydydd metrig o amgylch CAMHS a byddai gwiriad dilysu pellach yn cael ei 
gynnwys ar gyfer yr adroddiad nesaf.  Nododd y Bwrdd y bu dau 'Ddigwyddiad 
Byth' ers yr adroddiad diwethaf.  
 
22/19.2 Amlygodd yr Is-Gadeirydd nad oedd y Pwyllgor QSE wedi derbyn yr 
adroddiad ym mis Ionawr 2022 oherwydd y camgymeriadau.  Nododd yr Is-
Gadeirydd fod yr adroddiad yn cael ei adolygu a bod y dull papur presennol o 
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gynhyrchu'r adroddiad yn cael ei ddisodli, ond mynegodd siom bod yr adroddiad 
wedi'i gyflwyno i'r Bwrdd gyda'r un gwallau.  Nodwyd bod naratifau ar gyfer adrodd 
ar eithriadau fel arfer yn eu lle i egluro pam fod rhywbeth yn tanberfformio ac mae 
cynnwys a geiriad y naratif ar gyfer gwasanaethau therapi seicolegol yn rhoi'r 
argraff nad yw'n perfformio ond mewn gwirionedd, mae'n perfformio'n uwch na'r 
targed. 
 
22/19.3 Mynegodd Aelod Annibynnol bryderon ynghylch y nifer cynyddol o 
'Ddigwyddiadau Byth'. Nodwyd bod adroddiad newydd yn cael ei ddatblygu ar gyfer 
y Bwrdd i sicrhau bod mwy o dryloywder a throsolwg o faterion ansawdd ar lefel y 
Bwrdd. Cadarnhawyd bod pob 'Digwyddiad Byth' yn cael ei adrodd drwy'r Pwyllgor 
QSE.  Dywedwyd wrth aelodau'r Bwrdd fod darn sylweddol o waith yn cael ei 
wneud ar hyn o bryd o amgylch rhestr wirio llawfeddygol Sefydliad Iechyd y Byd 
(WHO). Nododd y Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol fod rhai themâu cyffredin yn 
ymwneud â'r 'Digwyddiadau Byth' diweddar a bod partneriaid allanol bellach yn 
cael eu cynnwys i helpu i ddatblygu'r broses o ymgorffori dysgu ynghylch diwylliant 
a dulliau gweithredu.  Nodwyd bod diffiniad a gytunwyd yn genedlaethol o beth yw 
'Digwyddiad Byth' a bod y Bwrdd Iechyd yn cadw at y diffiniad hwnnw.  Nodwyd 
nad yw pob 'Digwyddiad Byth' yn arwain at niwed i gleifion ond eu bod yn cael eu 
hymchwilio'n drylwyr ym mhob achos.  Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol 
Nyrsio a Bydwreigiaeth y cynhelir adolygiad dysgu o fewn 48 awr i'r digwyddiad ar 
gyfer digwyddiadau difrifol eraill. Nodwyd hefyd y bydd sylw manwl yn cael ei roi i 
'Ddigwyddiadau Byth' ym Mhwyllgor QSE ym mis Mawrth 2022.      
 
22/19.4 Mynegodd Aelod Annibynnol bryder ynghylch gofal strôc.  Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth fod y gwaith yn parhau a bod 
gwely strôc wedi'i gadw ar gael yn yr Adran Achosion Brys trwy gydol y pandemig.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth y byddai'n trafod y 
tu allan i'r cyfarfod sut y gellid monitro perfformiad gofal strôc trwy'r Pwyllgor PFIG.    
 
22/19.5 Penderfynwyd bod y Bwrdd yn craffu ar yr adroddiad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GH 

22/20 Adroddiad Cyllid i gynnwys Arbedion  
 
22/20.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid y papur a oedd yn tynnu 
sylw at y rhagolwg yn dangos sefyllfa gytbwys o ran y mis, y flwyddyn hyd yma a 
diwedd y flwyddyn, gan nodi’r cyllid anghylchol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru 
o £82m, y mae £42m ohono yn cefnogi’r diffyg.  Nodwyd yr anfonwyd llythyr gan y 
Swyddog Atebol at Lywodraeth Cymru ynglŷn â dychwelyd £10m o gyllid penodol 
Covid-19.  Nodwyd bod targed arbedion 2021/22 o £17m wedi'i gyflawni. 
 
22/20.2 Holodd Aelod Annibynnol am y tabl sefyllfa ariannol ar dudalen 2. Dilynwyd 
gyda thrafodaeth a chytunwyd adolygu'r ffordd orau o adrodd canlyniad cytbwys 
mewn ffordd ystyrlon i bawb.  
 
22/20.3 Cododd Aelod Annibynnol ymholiad ynghylch dychwelyd arian i 
Lywodraeth Cymru ac effaith bosibl cyllid Covid-19 yn y dyfodol.  Nodwyd bod y 
dyraniad a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Covid-19 yn gyllid yn ystod y 
flwyddyn ac nad oes cyfle i gario hynny drosodd i’r blynyddoedd i ddod a bod y 
costau hyn yn amrywio yn dibynnu ar nifer y cleifion dan sylw.  Nodwyd y byddai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SH/JC 
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rhagor o waith ar gyllid yn y dyfodol yn cael ei adolygu yng ngweithdy’r Bwrdd sydd 
ar ddod, ond mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd yn ariannu 
gwasanaethau Profi, Olrhain a Diogelu (TTP), y rhaglen frechu a rhai elfennau o 
wasanaethau ar gyfer Covid Hir.   
 
22/20.4 Gofynnodd Aelod Annibynnol gwestiwn ynghylch prisiau ynni a gofynnodd 
pryd y gallai'r adroddiadau rheoli asedau sydd ar ddod i'r Pwyllgor PPPH fynd i'r 
afael â'r risgiau sy'n gysylltiedig â phrisiau ynni cynyddol. Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid fod hyn yn cael ei adolygu ar lefel genedlaethol 
gyda chydweithwyr caffael i sicrhau bod y fargen orau yn cael ei chanfod. Nodwyd 
y gallai pwysau o gynyddu costau ynni fod hyd at £10m.  Fel rhan o'r trafodaethau 
rheoli Asedau, bydd ynni cynaliadwy gwyrddach yn cael ei adolygu.  
 
22/20.5 Holodd Aelod Annibynnol ynghylch gwariant costau tâl ar gyfer gofal 
sylfaenol lle nodwyd bod cyfran fawr o'r amrywiad anffafriol yn ymwneud â'r 
defnydd o feddygon locwm.  Cytunodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid i adolygu 
hyn i'w gynnwys yn yr adroddiad nesaf i'r Bwrdd Iechyd. Gofynnodd Cyfarwyddwr 
Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol i gydweithwyr ystyried hyn wrth 
drafod Achos Busnes yr Academi gofal sylfaenol yn ddiweddarach yn y cyfarfod.  
Nododd y Cyfarwyddwr Gweithredol dros Ofal Cychwynnol fod y defnydd presennol 
o feddygon locwm mewn gofal cychwynnol yn sylweddol uwch nag mewn gofal 
eilaidd.  Nodwyd bod locwm yn y gweithlu gofal sylfaenol yn dewis gweithio fel 
locwm oherwydd lefel yr hyblygrwydd y mae'n ei roi iddynt.    
 
22/20.6 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r adroddiad a ddarparwyd er 
sicrwydd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SH 

22/21 Gwasanaethau Fasgwlaidd  
 
22/21.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol y papur. Amlygwyd tri 
maes o bryder. Roedd y rhain yn cynnwys y gyfradd marwolaethau fel yr 
adroddwyd gan y Gofrestrfa Fasgwlaidd Genedlaethol, sef archwiliad cenedlaethol 
a gynhaliwyd gan Goleg Brenhinol y Llawfeddygon.  Roedd y Cyfarwyddwr 
Meddygol Gweithredol yn cydnabod trallod teuluoedd yn ymwneud â'r  achosion 
hyn, a bod y tu ôl i'r niferoedd deuluoedd sydd wedi colli anwyliaid.  Mae'r 
archwiliad yn dangos bod y Bwrdd Iechyd yn allanolyn sylweddol gyda'r perfformiad 
gwaethaf yn y DU ar gyfer marwolaethau yn dilyn trychiad mawr.  Nodwyd bod hyn 
yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio fformiwla ystadegol gymhleth gan edrych ar 
gyfartaledd treigl tair blynedd. Nodwyd bod cyfradd marwolaethau o 15.9% ar gyfer 
y tair blynedd a ddaeth i ben yn 2019, sydd bellach wedi gostwng i 10.6% am y tair 
blynedd hyd at 2020. Mae'n parhau i fod y gwaethaf yn y DU lle mae'r gyfradd tair 
blynedd gyfartalog yn 6.1%.  Nodwyd bod y marwolaethau crai ar gyfer 2020 yn 
3.3% ar gyfer y grŵp hwn o gleifion.  Dywedodd y Cyfarwyddwr Meddygol 
Gweithredol fod angen dysgu o ran dewis achosion ac nad oedd y data a 
gyflwynwyd wedi darparu gwybodaeth lawn a chywir.  Nodwyd bod gwaith yn cael 
ei wneud i unioni hyn ar gyfer cyflwyniadau data i'r archwiliad cenedlaethol yn y 
dyfodol.  Nodwyd bod gwaith pellach ar ddata yn cael ei wneud gyda chorff allanol 
CHKS er mwyn edrych ar ganlyniadau gwasanaethau fasgwlaidd dros y 7 mlynedd 
diwethaf i ddeall pa newidiadau mewn canlyniadau a allai fod wedi bod ers canoli 
gwasanaethau yn 2019.  Bydd y gwaith hwn yn dod i ben erbyn canol mis 
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Chwefror.  
 
22/21.2 Cydnabu'r Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol fod Ymgynghorydd 
fasgwlaidd newydd wedi'i recriwtio'n llwyddiannus, gan nodi bod rhywfaint o 
reolaeth ac arweinyddiaeth ychwanegol wedi'u recriwtio i gefnogi'r tîm. 
 
22/21.3 Tynnodd y Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol sylw'r Bwrdd at ail ran 
adroddiad y Coleg Brenhinol a oedd i'w gyhoeddi yn fuan a hysbysodd y Bwrdd y 
byddai'r diweddariad i gyfarfod y Bwrdd Iechyd ym mis Mawrth yn cynnwys hyn.   
 
22/21.4 Cyfeiriodd Aelod Annibynnol at y cyfartaledd treigl tair blynedd a nododd 
ffigur 2020 o 3.3% a holodd a oedd ffigur ar gyfer y DU ar gyfer 2020 ar gael eto.  
Gofynnodd faint o ddigwyddiadau eithriadol oedd wedi digwydd a diffiniwyd hyn. 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol nad oedd nifer a ddilyswyd yn 
genedlaethol ar gyfer 2020 ond bod adolygiad gan gymheiriaid o rwydwaith tebyg 
yng Ngogledd Orllewin Lloegr yn darparu ffigwr tebyg iawn.  Nodwyd bod gwaith 
pellach yn mynd rhagddo i ddeall yr achosion eithriadol a'i bod yn rhy gynnar i ddod 
i unrhyw gasgliadau. Cytunodd y Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol i adrodd 
unwaith y byddai'r gwaith wedi'i gwblhau.   
 
22/21.6 Nododd yr Is-Gadeirydd fod diweddariadau rheolaidd yn cael eu derbyn 
gan y Pwyllgor QSE ar waith y grŵp gwella a'r cynnydd yn erbyn argymhellion 
adolygiad y Coleg Brenhinol.  Gofynnodd yr Is-Gadeirydd am eglurhad ynghylch 
cyflwyniadau i'r archwiliad.  Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol na ddylai rhai 
cleifion a gynhwyswyd yn yr archwiliad fod wedi'u cynnwys, er enghraifft y 
gweithdrefnau hynny a gyflawnwyd gan y tîm orthopedig. Fodd bynnag, bydd maint 
y materion hyn yn hysbys unwaith y bydd y gwaith dilysu data wedi'i gwblhau.  
 
22/21.7 Gofynnodd Aelod Annibynnol a oedd swyddi gweigion yn parhau o fewn y 
tîm Fasgwlaidd.  Dywedodd y Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol fod yna 
feddygon ymgynghorol llawn wedi'u sefydlu, ond bod rhai meddygon locwm 
hirdymor o fewn hyn.  Nodwyd bod cefnogaeth gan y tîm clinigol ehangach yn 
allweddol a bod y timau hyn yn gweithio'n ganolog a hefyd yn y timau siarad.   
 
22/21.8 Gofynnodd Aelod Annibynnol pa mor bell yn ôl yr aeth materion ansawdd 
data.    Dywedodd y Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol ei fod yn teimlo ei fod yn 
fater hirdymor o ran cofnodi a chymryd perchnogaeth dros data cyn ei gyflwyno.  
Mae proses gadarn bellach ar waith i roi darlun cywir a llawn o ofal cleifion. 
 
22/27.9 Penderfynwyd Nododd y Bwrdd y diweddariad gan y Grŵp Llywio 

Fasgwlaidd, nododd y ffocws ar ansawdd, diogelwch a phrofiad y claf a nododd yr 

amserlen ar gyfer gwneud penderfyniadau. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NL 

22/22 Rheoli Atal Heintiau Diweddariad Canol Blwyddyn  
 
22/22.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth Rebecca 
Gerrard, Cyfarwyddwr Nyrsio Atal a Dadheintio Heintiau. Diolchwyd i Rebecca a’i 
thîm am y gefnogaeth y maent wedi’i rhoi ar draws y Bwrdd Iechyd yn ystod y 
pandemig.  
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22/22.2 Rhoddodd y Gyfarwyddwraig Nyrsio Atal Heintiau a Diheintio gyflwyniad ar 
waith y tîm Rheoli Atal Heintiau (IPC) dros y chwe mis diwethaf.  
 
22/22.3 Diolchodd y Prif Weithredwr i'r Cyfarwyddwr Nyrsio, Atal Heintiau a 
Dadheintio am gyflwyniad defnyddiol a diddorol a gofynnodd a ddylid gwneud 
cymariaethau â Gogledd Orllewin Lloegr.  Cytunodd y Cyfarwyddwr Nyrsio Atal 
Heintiau a Dadheintio i wneud hynny yn yr adroddiad blynyddol.  
 
22/22.4 Cafwyd trafodaeth ynglŷn ag ymweld â safleoedd ysbytai. Nodwyd y 
gofynnir i unrhyw ymwelwyr gymryd prawf llif unffordd a darparu tystiolaeth o brawf 
negyddol, ateb cwestiynau a bydd eu tymheredd yn cael ei nod pan maent yn 
cyrraedd y wardiau. 
 
22/22.5 Gofynnodd Aelod Annibynnol faint o waith ataliol IPC oedd wedi'i wneud 
yng Ngharchar Berwyn.  Nodwyd er bod achos o Covid 19 wedi digwydd, mae 
gwaith yn mynd rhagddo i reoli hyn a bod y niferoedd yn lleihau diolch i nifer o 
fesurau ychwanegol.  Nodwyd y byddai'r dull o reoli'r achos hwn yn cael ei 
gynnwys yn y diweddariad nesaf.   
 
Penderfynwyd Nododd y Bwrdd y diweddariad chwe mis gan y Cyfarwyddwr 
Heintiau, Atal a Dadheintio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GH 
 
 
 
 

22/23 Academi Gofal Sylfaenol a Chymunedol  
 
22/23.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Gofal Cychwynnol yr achos 
busnes ar gyfer yr Academi Gofal Cychwynnol a Chymunedol. Rhannodd 
Cadeirydd PFIG bryderon a oedd gan y Pwyllgor ynghylch sut y byddai'r achos 
busnes yn cael ei ariannu ac roedd yn falch o nodi bod yr atodiad wedi mynd i'r 
afael â hyn. Nodwyd rhai camgymeriadau pellach a gofynnwyd am eglurhad ar yr 
amserlen ar gyfer gweithredu. Eglurodd y Cyfarwyddwr Gweithredol dros Ofal 
Cychwynnol y byddai pwyntiau adolygu porth yn cael eu cytuno a byddai'n rhaid 
cyflawni amcanion penodol cyn i'r rhaglen barhau. Mynegwyd pryder bod angen i'r 
canlyniadau y cyfeiriwyd atynt yn yr achos busnes fod yn fesuradwy. Nodwyd bod 
canlyniadau mesuradwy i bob rhaglen sy'n mynd drwy'r broses IMTP (Cynllun 
Tymor Canolig Integredig) ac y byddai'r rhain yn cael eu pennu ar gyfer y prosiect 
hwn hefyd.  Nododd y Prif Weithredwr mai un o'r gwelliannau wrth symud ymlaen 
fyddai templedi cynllunio busnes ac y byddai rhai o'r materion a godwyd yn cael eu 
datrys trwy gyflwyno gwahanol dempledi.   
 
22/23.2 Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid, ar gais Aelod Annibynnol, 
y cytunwyd ar adnoddau ariannu ar gyfer y prosiect hwn ac yr ymrwymwyd iddo am 
y ddwy flynedd nesaf.  Gofynnwyd am eglurder ynghylch beth fyddai'n digwydd ar 
ddiwedd y ddwy flynedd ac a fyddai angen strategaeth ymadael.  Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Gweithredol dros Ofal Cychwynnol ei fod yn credu y byddai 
dychweliad cryf o'r gwaith ac y byddai angen dangos hyn. Nodwyd bod y rhan 
fwyaf o'r buddsoddiad ar gyfer swyddi hyfforddi a phe byddai'r rhain yn dod i ben ni 
fyddai angen y cyllid. Nodwyd pe byddai angen atal y rhaglen yna gellid gwneud 
hynny.   
 
22/23.3 Penderfynwyd Bod y Bwrdd yn cymeradwyo'r achos busnes ar gyfer 
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datblygu'r Academi Gofal Sylfaenol a Chymunedol. 
 

22/24 Asesiad Strwythuredig ac Adroddiad Archwilio Blynyddol Archwiliad 
Cymru 
 
22/24.1 Dywedodd Ysgrifennydd y Bwrdd nad oedd Mr Andrew Doughton yn gallu 
cyflwyno'r eitem hon oherwydd salwch.  Dywedodd yr Is-Gadeirydd mai dyma'r 
Asesiad Strwythuredig a'r Adroddiad Archwilio Blynyddol mwyaf cadarnhaol a 
dderbyniwyd gan Archwilio Cymru ers iddi fod gyda'r Bwrdd Iechyd a bod hyn yn 
dangos y cynnydd yr oedd y sefydliad wedi'i wneud.   
 
22/24.2 Nododd Aelod Annibynnol fod datganiadau o ddiddordeb heb eu 
penderfynu a chytunodd Ysgrifennydd y Bwrdd i'w diweddaru y tu allan i'r cyfarfod, 
gan nodi bod hyn wedi'i unioni ond bod yr archwilwyr mewnol yn cynnal archwiliad 
yn y maes hwn ar hyn o bryd ac roedd hyn yn amlygu bod angen gwneud rhai 
gwelliannau mewn prosesau sy'n cefnogi datganiadau o fuddiant.   
 
22/23.3 Penderfynwyd bod y Bwrdd yn nodi Asesiad Strwythuredig ac Adroddiad 
Archwilio Blynyddol Archwilio Cymru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LB 

22/25 Adroddiad Blynyddol Ymchwil a Datblygu 
 
22/25.1 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r adroddiad 
. 

 

22/26 Eitemau i'w Cyfeirio at Bwyllgorau 
 
22/26.1 Cytunodd yr Is-Gadeirydd i adolygu a oedd unrhyw eitemau yr oedd angen 
eu cyfeirio y tu allan i'r cyfarfod.  
 

 
 
 

22/27 Adolygiad o'r Risgiau a Amlygwyd yn y Cyfarfod 
 
22/27.1 Teimlwyd nad oedd unrhyw feysydd risg i'w huwchgyfeirio nad oeddent 
eisoes wedi'u cynnwys yn Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd na'r Gofrestr Risg 
Gorfforaethol.  
 

 

22/28 Adolygiad o Effeithiolrwydd Cyfarfodydd 
 
Gwahoddodd yr Is-Gadeirydd yr aelodau i gyflwyno unrhyw sylwadau neu 
fyfyrdodau y tu allan i'r cyfarfod. 
 

 

22/29 Crynodeb o Fusnes y Bwrdd Preifat i'w adrodd yn gyhoeddus 
 
22/29.1 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r adroddiad 
 

 

22/30 Dyddiad y Cyfarfod Nesaf 
 
Nodwyd mai dyddiad y cyfarfod nesaf fyddai dydd Iau 10 Mawrth 2022 
 

 

22/31 Eithrio aelodau o'r Wasg a'r Cyhoedd 
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22/31.1 Penderfynwyd gofyn i gynrychiolwyr y wasg ac aelodau eraill o'r cyhoedd 
adael gweddill y cyfarfod hwn o ystyried natur gyfrinachol y busnes i'w drafod, y 
byddai cyhoeddusrwydd yn ei gylch yn niweidiol i les y cyhoedd yn unol ag Adran 
1(2) Deddf Cyrff Cyhoeddus (Mynediad at Gyfarfodydd) 1960. 

 


